
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๓. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. อ.ดร.สุโข เสมมหาศักด์ิ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๙. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๐. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๑. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๒. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๓. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๔. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๕. ผศ.ดร.มิกิ กัณณะ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๖. ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์และสถติิ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๗. ผศ.ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๘. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



๓ 
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๒๙. ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง อาจารย์ประจําภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
๓๐. ผศ.ทิพย์เกสร กําปนาท อาจารย์ประจําภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร ์
๓๑. นายอเนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ  

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
๓๒. นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓๓. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
  - ไม่ม ี- 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
๑.๒.๑ การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงนิประจําตําแหน่ง จํานวน ๖ ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๖ ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ 
  ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิกิ กัณณะ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง 
ทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ดังน้ี 
   (๑)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์”  
   (๒)  งานวิจัย จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 
    - เรื่อง “การจัดการของเสียโดยนําธาตุเงินที่แยกได้จากขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสีย
ในห้องปฏิบัติการมาเตรียมเป็นรีเอเจนต์ซิลเวอร์ไนเตรต” (ปริมาณงาน ๗๐%)  
    - เรื่อง “Preparation of an Economic Home-Made Ag/AgCl Electrode from 
Silver Recovered from Laboratory Wastes” (ปริมาณงาน ๖๐%) 
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    - เรื่อง “การเตรียมรีเอเจนต์ CuSO4 และ Cu(No3)2 จากอะไหล่รถยนต์ใช้แล้วและ
ของเสียจากห้องปฏิบัติการ” (ปริมาณงาน ๓๐%)  
  ๒)  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .กิตติพงษ์  วงศ์ทิพย์  อาจารย์ประจํ าภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงานที่ได้รับ 
ให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๓ รายการ ดังน้ี 
   (๑) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสอนภาษาไทย” 
   (๒) บทความทางวิชาการ เรื่อง “การดัดแปลงเน้ือหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน : 
ผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับและบทบาทของครูผู้สอนวรรณคดี” (ปริมาณงาน ๑๐๐%)  
   (๓) งานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
    - เรื่อง “การใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดประกอบกับการใช้คําถามระดับสูง
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่” (ปริมาณ ๑๐๐%) 
    - เรื่อง “การเปรียบเทียบการดัดแปลงเน้ือหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูนกับ
วรรณคดีแบบฉบับในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์” (ปริมาณงาน ๑๐๐%)  
  ๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ฟองจันทร์ตา อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงานที่ได้รับ 
ให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “คณิตศาสตร์ทั่วไป”  
และตํารา เรื่อง “แคลคูลัส ๑” 
  ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ดังน้ี 
   (๑) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ฟิสิกส์ ๑”  
   (๒) งานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
    - เ รื่ อ ง  “Physical Parameters for a Contact Binary AY System RW Comae 
Berenices” (ปริมาณ ๘๐%)  
    -  เรื่ อง  “Period Change of a Contact Binary System RW Comae Berenices” 
(ปริมาณงาน ๖๐%) 
  ๕)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภณิช จันทร์สอง อาจารย์ประจําภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 
๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน” และตํารา เรื่อง  
“การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
  ๖)  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกสร กําปนาท อาจารย์ประจําภาควิชาเทคนิคการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง 
ทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การวิจัยทางการศึกษา (Educational 
Research)” และตํารา เรื่อง “การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)” 

 
  



๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  
๖ ราย ดังน้ี  
  ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิกิ กัณณะ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
  ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  ๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ฟองจันทร์ตา อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร ์
และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๕) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศุภณิช จันทร์สอง อาจารย์ประจําภาควิชานิเทศศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ 
  ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกสร กําปนาท อาจารย์ประจําภาควิชาเทคนิคการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ 

 
๑.๒.๒ การมอบสัมฤทธิบัตรให้บคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ให้ดํารงตําแหน่งทีสู่งขึน้ ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชาํนาญการ จํานวน ๒ ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ ราย ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชํานาญการ ได้แก่ 
  ๑)  นายอเนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ผ่านความเห็นชอบ
ให้ดํารงตําแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ 
จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง “คู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล” (ปริมาณงาน ๑๐๐ %) และงานวิจัย เรื่อง “ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อ 
การให้บริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (ปริมาณงาน ๑๐๐ %) 
  ๒) นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ผ่าน
ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง
เช่ียวชาญเฉพาะ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง “การจัดประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (ปริมาณงาน ๑๐๐ %) และงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความต้องการและ 
ความคาดหวังของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศูนย์แม่ริม 
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” (ปริมาณงาน ๑๐๐ %)  
 



๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การมอบสัมฤทธิบัตรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชํานาญการ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี  
  ๑)  นายอเนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ สํานักทะเบียนและประมวลผล  
  ๒)  นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๑.๓.๑ การเลื่อนกําหนดการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอธิการบดีและผู้บริหารที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย
มีความจําเป็นต้องเดินทางไปช้ีแจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมมาธิการฝึกอบรมฯ ณ อาคารรัฐสภา ในวันพุธ  
ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดังน้ัน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  
จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยจากเดิมเป็นวันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ 
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี  

๑. หน้า ๑๙ บรรทัดที่ ๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “อิสรา ทางเว็บไซต์...” 

  เป็น “อิสราอิศรา ทางเว็บไซต์...” 
๒. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...ของสํานักข่าวอิสราที่ได้ปรากฏขึ้นน้ัน...” 
 เป็น “...ของสํานักข่าวอิสราอิศราที่ได้ปรากฏขึ้นน้ัน...” 

  



๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓. หน้า ๒๑ ข้อเสนอแนะที่ ๕ ปรับใหม่โดยใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน “๕. พลตํารวจโทวุฒิ  
วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การไปแจ้งความดําเนินคดีน้ัน มหาวิทยาลัย 
ยังไม่ระบุว่าผู้ใดกระทําผิด รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการประชุมลับว่าได้มีการประชุมเมื่อใด มีผู้ใด 
ร่วมประชุมบ้าง เอกสาร “ลับมาก” ที่ถูกนําไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนมีความเป็นมาอย่างไร ใครเก่ียวข้องบ้าง 
และเกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องอย่างไรบ้าง โดยมหาวิทยาลัยต้องทําหนังสือไปร้องทุกข์
เ พ่ือให้พนักงานสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีต่อไป อีกทั้งมีความผิดฐานละเมิด 
ทําให้ บุคคลที่ถูกกล่าวหาและมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น เสียเวลาในการประชุม  
เสียงบประมาณที่เป็นค่าเบ้ียประชุมและค่าเดินทาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยต้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่จะตามมาทั้งหมด ทั้งน้ี ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล่าวหาผู้ใดทั้งสิ้น เป็นหน้าที่และเทคนิคด้านการ
สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งสมัยน้ีมีความก้าวหน้าและทันสมัยอย่างมาก และจะทําให้ทราบว่าสื่อได้นํา
ข้อมูลไปลงข่าวได้อย่างไร แต่สภามหาวิทยาลัยจะต้องมีมติให้ไปดําเนินการแจ้งความเสียก่อน ซึ่งระยะเวลาใน
การดําเนินงานของตํารวจหากเป็นคดีอาญาทั่วไปใช้เวลาประมาณสามเดือน หากเป็นคดีที่มีโทษสูงอาจใช้เวลา
สอบสวนประมาณหน่ึงปี แต่หากพนักงานสอบสวน สอบสวนไม่พบผู้กระทําผิด ก็จะมีความเห็นงดการสอบสวนและ
ส่งสํานวนไปให้อัยการว่าไม่ทราบผู้กระทําความผิดก็ถือว่าพ้นผิดไป แต่โดยส่วนตัวน่าเช่ือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดได้ไม่ยาก” 

๔. หน้า ๒๒ ข้อเสนอแนะที่ ๑๑ ปรับใหม่โดยใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน “พลตํารวจโทวุฒิ  
วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ เข้าใจผิด มหาวิทยาลัย
ไม่ได้แจ้งความว่าผู้ใดกระทําความผิดอาญา แต่เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบว่ามีการนําเอกสาร “ลับมาก”  
ในวันที่ประชุมนําออกไปเผยแพร่ยังสื่อมวลชน แสดงว่า มีความผิดอาญาเกิดขึ้น ก็จําเป็นจะต้องส่งเรื่อง 
ให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีต่อไป” 

๕. หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๒๕ – ๒๖ แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเป็นหน่วยงานภายในอยู่ใน

กํากับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานภายในอยู่ในกํากับสภามหาวิทยาลัย” 
  เป็น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเป็นหน่วยงานภายในอยู่ในกํากับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานภายใน อยู่ในกํากับสภามหาวิทยาลัย” 

๖. หน้า ๓๐ บรรทัดที่ ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “แนวคิดว่า หากให้คําอ่ืนที่ไม่ใช่การบริหารการศึกษา...” 
 เป็น “แนวคิดว่า หากให้ใช้คําอ่ืนที่ไม่ใช่การบริหารการศึกษา...” 
๗. หน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

 จากเดิม “...ความต้องการของตลอด...” 
 เป็น “...ความต้องการของตลอดตลาด...” 

๘. หน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...ซึ่งจะพร้อมเมื่อไหร่ยังไม่สามารถให้คําตอบได้” 
 เป็น “...ซึ่งจะพร้อมเมื่อไหร่เมื่อใดยังไม่สามารถให้คําตอบได้” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข  

 



๘ 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 ๓.๑ รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY  

HALF MARATHON 2018 
 
 ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY HALF MARATHON 
2018 ต่อสภามหาวิทยาลัยว่า ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๖๐๐ คน ผู้สมัครที่ชําระเงินแล้ว
ประมาณ ๑,๕๐๐ คน และผู้สมัครที่ยังไม่ชําระเงินประมาณ ๑๐๐ คน และคาดว่าจะมีจํานวนผู้สมัครเพ่ิมขึ้น
ตามลําดับก่อนปิดการรับสมัครภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จํานวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีมีจํานวน
ค่อนข้างน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ คาดว่าเกิดจากหลายปัจจัยหลัก ได้แก่ สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
อยู่ห่างไกล และวันที่จัดกิจกรรมตรงกับการจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนรายการใหญ่ เช่น งานว่ิงมาราธอน  
BANGSAEN 42-2018 และงานมินิมาราธอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) เป็นต้น ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยได้ปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากย่ิงขึ้น  
 ทั้งน้ี ขอขอบคุณทีมงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเพ่ือให้กิจกรรม 
มีความพร้อมและดําเนินการได้อย่างราบร่ืนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่าควรเพ่ิม
รายการ Walk Rally ในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี เพ่ือรองรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจ 
แต่ไม่สามารถร่วมแข่งขันตามรายการที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ 
  ๒. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับการเพ่ิม
รายการ Walk Rally ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี พร้อมทั้งให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรปรับกลยุทธ์หรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน เช่น การเพ่ิมช่องทาง
ของการสมัครประเภท Charity อ่ืน ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท หรือแล้วแต่ความสมัครใจ การสร้างเครือข่าย 
กับตัวแทนรุ่นของศิษย์เก่า รายละเอียดของแผน่พับ ใบปลิว ในการประชาสมัพันธ์ควรระบุรายละเอียดใหค้รบถ้วน
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เห็นด้วยกับการเพ่ิมรายการ Walk Rally ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี โดยขอเพ่ิมในรุ่นอายุ ๗๐ ปี ขึ้นไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยร่วมกับประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
  



๙ 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
  - ไม่มี - 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

๔.๒.๑ อนุมัติให้ปรญิญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว 
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๓๒๑ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ระดับปริญญาเอก ๑ คน 
 ระดับปริญญาโท ๒ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๓๑๘ คน 

   รวม ๓๒๑ คน 
 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๓๒๑ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 

๔.๒.๒ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร  
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร ของหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (หลักสูตรฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๐ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

๔.๓   พิจารณาแต่งต้ัง 
  
 ๔.๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคล 

เพื่อแต่งต้ังเปน็คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๙ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการสรรหา
บุคคล เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ โดยอนุโลม  
 ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํา (ร่าง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อเสนอว่าควร
จัดทําข้อบังคับขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ ไม่ควรใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอนุโลม เน่ืองจากองค์ประกอบและบริบท
แตกต่างกัน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 
๑๑ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ โดยในองค์ประกอบของกรรมการ ที่มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการ ให้ประธานกรรมการส่งรายช่ือมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

 ๔.๓.๒ แต่งต้ังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
คณะกรรมการประจําสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ ได้ลาออกจาก
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ทําให้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้มาจากรองผู้อํานวยการคนหน่ึงโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการว่างลง 
เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและ 



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา
สถาบัน สํานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐  

ดังน้ัน อธิการบดีจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง  
รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยคําแนะนําของผู้อํานวยการฯ เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ในคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอ
ว่าควรมีข้อมูลและรายละเอียดประวัติผลงานของบุคคลมานําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล 
ในเบ้ืองต้นเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังอาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่ง 
ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
 - ไม่ม ี- 

 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 
  ๔.๕.๑ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน จํานวน ๒ รายการ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
จํานวน ๒ รายการ เพ่ือรองรับการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียน 
การสอนไปยังพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ประกอบกับเพ่ือใช้ในการเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดาร
สําหรับรับเสด็จฯ โครงการตามพระราชดําริของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โครงการศาสตร์พระราชา 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และโครงการอ่ืน ๆ ที่ต้องเดินทางไปยังพ้ืนที่บนดอยสูง ซึ่งอยู่ห่างไกล
และทุรกันดาร จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดรายละเอียดที่นอกเหนือจากคุณลักษณะมาตรฐานโดยทั่วไปพร้อม
อุปกรณ์อ่ืน โดยครุภัณฑ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีคุณลักษณะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ  
จึงทําให้เกินราคามาตรฐาน ดังน้ี 

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ หลังคารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จํานวน ๑ คัน  

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูงไม่ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จํานวน ๑ คัน 



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน  
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่งบัญญัติเก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ว่า “ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อสังเกตว่า
รายการในส่วนที่เพ่ิมเติมน้ันส่วนใหญ่มุ่งเน้นการประดับยนต์มากกว่าเป็นการใช้เพ่ือประโยชน์ของการเดินทาง
ไปยังถิ่นทุรกันดาร ซึ่งงบประมาณส่วนเกินจากราคามาตรฐานมีจํานวนค่อนข้างสูง หากพิจารณาแล้วในบางรายการ
สามารถขอเป็นของแถมได้ และควรนําเสนอในรายละเอียดของรายการท่ีเพ่ิมเติมให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เห็นด้วยกับเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐานทั้งสองรายการ และ 
ให้ความเห็นว่าการเดินทางไปยังพ้ืนที่ทุรกันดารสําหรับการรับเสด็จฯ โครงการตามพระราชดําริฯ น้ัน  
มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ยานพาหนะต้องมีสภาพท่ีพร้อมใช้งานสําหรับการเดินทาง และเห็นว่ารายละเอียด 
ที่เพ่ิมเติมมาน้ันมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับภารกิจดังกล่าว 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า
หากยึดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดน้ันอาจจะได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ตรงตาม
ความต้องการเท่าที่ควร กรณีน้ีครุภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังน้ัน จึงเห็นด้วยว่าต้องมีการกําหนดคุณสมบัติ
เป็นการเฉพาะเพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการสําหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 

๔. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า การดําเนินการขั้นตอนน้ีเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการ ควรพิจารณาว่าสิ่งน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไร หากมหาวิทยาลัยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สํานัก
งบประมาณกําหนดก็สามารถกระทําได้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องมาจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเน่ืองจากเป็นสิ่งจําเป็น  
ซึ่งหากแยกมาดําเนินการในภายหลังคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน จํานวน ๒ รายการ โดยใช้เงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ ได้แก่ 
๑.  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ หลังคารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จํานวน ๑ คัน ราคา ๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูงไม่ ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ ซีซี  
หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จํานวน ๑ คัน ราคา ๑,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้าน 
สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
  



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
๕.๑   รายงานผลการจดสิทธิบัตรและลขิสิทธิ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
 อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในฐานะ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการรายงานผลการดําเนินงานกรณีการนําผลงานวิจัย 
ของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการจัดหารายได้และรวมถึงการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเป็นระยะ ๆ  
 ดังน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอรายงานผลการดําเนินงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยควรจัดทําหนังสือเพ่ือสอบถามความก้าวหน้าการดําเนินงานในขั้นตอนการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึง
มหาวิทยาลัยควรแยกผลงานวิจัยต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน เช่น กลุ่มงานวิจัยที่สามารถนําไปต่อยอด
ทางธุรกิจได้ กลุ่มงานวิจัยที่ดําเนินการได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานวิจัยที่ยังมีปัญหาต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น เพ่ือให้สามารถดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ และหากมีปัญหาจะได้ร่วมกันหาทางแก้ไข
ต่อไป โดยไม่ปล่อยให้อาจารย์ต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรจัดต้ังศูนย์
ขึ้นมาเพ่ือดําเนินการเร่ืองน้ีโดยเฉพาะต้ังแต่เริ่มการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ การติดตาม
จนกระทั่งได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ ตลอดจนการคัดเลือกนําผลงานที่ดีมาจัดพิมพ์และ
จําหน่าย เป็นต้น 

๒. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว ทําให้ 
ได้ทราบข้อมูลว่าผลงานลําดับ ๗ – ๑๒ ยังไม่ได้ขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในนามของมหาวิทยาลัย และในลําดับ 
ที่ ๑ – ๕ มหาวิทยาลัยยังคงต้องดําเนินการติดตามต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงที่ดําเนินการนําผลงาน 
ซึ่งจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วไปขยายผลต่อไป 

๓. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่าผลงานในลําดับที่ ๗ – ๑๒ น้ัน มีเหตุผลใดที่เจ้าตัวต้องไปดําเนินการขอจดสิทธิบัตร
เองโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัย มีปัญหาด้านขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ หรือไม่ หรือเจ้าตัวต้องการนําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน และผลงานในลําดับที่ ๖ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วน้ันมีการนําไปใช้ประโยชน์ 
ในการต่อยอดอย่างไร และมีการดําเนินการค่าลิขสิทธ์ิอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเน่ืองจากนักวิจัยได้ขอทุนวิจัย 
จากมหาวิทยาลัยรวมถึงใช้เวลาราชการในการทํางานวิจัย ดังน้ัน ต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

อย่างเหมาะสม สําหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการแล้วจะต้องมีการนําผลงานวิจัยน้ัน
ไปขับเคลื่อนและนําไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยควรเร่งการผลิตงานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์กับภาคเอกชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพ่ือเป็นนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ 
เป็นประโยชน์กลับไปยังชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงอาจเป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัยในอนาคต ประเด็นสําคัญ
หากผลงานหรือวรรณกรรมใดที่เจ้าตัวดําเนินการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิด้วยตนเอง 
จะไม่สามารถนํามาอ้างในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้  

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาถึงผลงานของเพชรราชภัฏเพชรล้านนา 
มาประกอบการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกช่องทาง
หน่ึง เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในสังคมและมีการนําภูมิปัญญาต่าง ๆ มาปรับและประยุกต์ใช้ได้จริง 
ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยให้โอกาสและนําภูมิปัญญาของบุคคลเหล่าน้ีไปขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ
ดังกล่าวได้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

๕. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า วรรณกรรมหลายเรื่องมีประโยชน์อย่างมาก หากมหาวิทยาลัยจัดทําศูนย์หนังสือขึ้นมาเหมือนกับ
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาจจะมีประโยชน์อย่างมาก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีผู้เช่ียวชาญในหลากหลายศาสตร์
สาขาวิชา ซึ่งมีความสามารถในการอ่านผลงานต่าง ๆ ก่อนการจัดพิมพ์และจําหน่ายในนามของศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนแบ่งค่าตอบแทนตามที่กําหนด ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่สามารถทําให้ 
มีรายได้เข้ามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอาจจะสร้างแอพพลิเคช่ัน (Application) ขึ้นมาเพ่ือคัดกรองหนังสือ 
ดี ๆ ไว้ในแอพพลิเคช่ันดังกล่าว เป็นต้น 

๖.  ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า จากประสบการณ์ที่เคยไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ  
บางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาเป็นผู้ทํางานวิจัย โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเลือกงานวิจัยที่สามารถต่อยอด 
ทางธุรกิจได้และทําการวิจัยร่วมกับนักศึกษาเพ่ือยกระดับผลงานวิจัยดังกล่าวให้เป็นธุรกิจที่วางแผนมาเพ่ือเติบโต
แบบก้าวกระโดด (Start Up) ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อไปให้กับมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
รายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษา แต่มาจากการทํางานวิจัยและการขายผลงานวิจัยให้กับ
ภาคเอกชน หากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการเช่นน้ีได้จะเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก เน่ืองจากมหาวิทยาลัย 
มีความพร้อมในฐานความรู้ที่สามารถนําไปต่อยอดกับภาคเอกชนเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในอดีตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่เคยจัดต้ังศูนย์หนังสือเป็นของตนเอง ซึ่งต้ังขึ้นตามวิสัยทัศน์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร 
สร้อยอินต๊ะ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งขณะน้ันประสบผลสําเร็จและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่ืนได้มาศึกษาดูงานกันเป็นจํานวนมาก และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับตําแหน่งทางวิชาการกันอย่างต่อเน่ือง 
แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดต่อมาถึงได้ปิดศูนย์หนังสือดังกล่าวไป ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก ดังน้ัน  
หากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการเปิดศูนย์หนังสืออีกครั้งหน่ึงควรนํามาเป็นกรณีศึกษาถึงสาเหตุที่ต้อง
ปิดศูนย์ดังกล่าวไป  

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ช่วงที่มีศูนย์หนังสือน้ันบรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยดีมาก ก่อนเปิด 
ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมาค้นหาหนังสือของอาจารย์ผู้สอนและช่ือหนังสือที่ศูนย์หนังสือเพ่ือซื้อไปอ่าน 



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

สําหรับเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดภาคการศึกษา รวมถึงนักศึกษารุ่นพ่ีนําหนังสือมือสองมาจําหน่ายแบบ 
ลดราคา 

๙. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่าหากมหาวิทยาลัยจะเปิดศูนย์หนังสือควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เน่ืองจาก
ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะนี้มีการปิดโรงพิมพ์เป็นจํานวนมากเพราะมีหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) เข้ามาแทนที่ ดังน้ัน หากเป็นหนังสือโอกาสที่จะได้เงินค่าลิขสิทธ์ิค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 
แต่หากเป็นเรื่องสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจะเป็นไปได้ง่ายกว่าและเป็นไปได้มากกว่า 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และผลงานในตําแหน่งคณบดี  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตําแหน่งคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตําแหน่งคณบดี รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ

ผลงานในตําแหน่งคณบดี จํานวน ๑๑ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา การพานิช ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และรองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา จิตต์สงวน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์เสริมศร ีไชยศร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์อุไรพรรณ เจตวาณิชยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และเลขานุการ 
๘. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๙. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. หัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑๑. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตําแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ 
ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางส่วนบางเรื่องในระหว่างการประชุม 
คือ ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖.๑ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เฉพาะระเบียบวาระการประชุมที่ ๖.๑ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 
 
 ๖.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนยีมการศกึษาสําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ... ขึ้น โดย (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 ในการน้ีมหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. เพ่ิมเติมข้อความ ข้อ ๒ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน” เป็น “ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน” 

๒. แก้ไขข้อความข้อ ๒.๒.๒ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “...โดยนับรวมภาคฤดูร้อนและมีจํานวน
หน่วยกิต” เป็น “...โดยนับรวมภาคฤดูร้อน และมีจํานวนหน่วยกิต” 

 
  



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตรา ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่นําเสนอ
และที่แก้ไขร่วมกัน 
 
 ๖.๓  ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

เรื่อง กําหนดการและวิธีการได้มาซ่ึงชื่อผูส้มควรดํารงตําแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๕๗/๒๕๖๑ น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง กําหนดการและวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว 
โดยกําหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีสิทธิเสนอชื่อ 
ได้คนละ ๑ ช่ือ ต้ังแต่วันที่ ๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๓ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  

 
 ๖.๔ การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเชงินวัตวิถี 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มีกําหนดการจัดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเชิงนวัตวิถีขึ้น ในวันศุกร์ 
ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอ้ืองสามปอยหลวง ช้ัน ๑๕ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยยุคใหม่ โดยศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย  
จตุรสิทธา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ 
 ทั้งน้ี จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ทุกคนร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  

 
  



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๖.๕ การเตรียมการจัดการพื้นที่วิทยาเขตเวียงบัว 
 
 นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย 
ควรวางแผนเตรียมการจัดการพ้ืนที่วิทยาเขตเวียงบัวไว้ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการย้ายพ้ืนที่
การจัดการศึกษาไปยังศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเรียนเชิญ ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจเข้ามาร่วมวางแผน ว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับพ้ืนที่เวียงบัวแห่งน้ี หรือจะเป็นพ้ืนที่
จัดหารายได้ในรูปแบบใด จึงฝากไว้เป็นข้อมูลเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเตรียมการสําหรับพ้ืนที่
เวียงบัวในอนาคตต่อไป 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร กล่าวว่า ขณะนี้คณะครุศาสตร์เปรียบเสมือนทัพหน้าที่นํานักศึกษาไปจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์แม่ริม 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนหลายประการเพ่ือให้นักศึกษาอยู่อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ประกอบกับ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกําลังขับเคลื่อนเร่ืองครูคุณภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีประเด็นต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยต้อง
รับทราบและร่วมกันพิจารณาตัดสินใจ โดยจะนําเรียนสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ
ให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร โดยให้ไปประชุมที่ศูนย์แม่ริมและวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพ่ือเย่ียมชม
คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ที่มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
กําลังใจนักศึกษาคณะครุศาสตร์กลุ่มแรกที่ไปจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์แม่ริม 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เห็นด้วยกับกระบวนการการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเห็นด้วยกับการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยไปประชุมเพ่ือดูความก้าวหน้า
ของศูนย์แม่ริมและวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แต่หากสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระบวนการหรือ
จัดกิจกรรมที่ให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ให้มากย่ิงขึ้น
จะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก  

๔. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการประชุม ๔ + ๑  
(สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย) ในอนาคตอันใกล้น้ี เน่ืองจากองค์กรเหล่าน้ีเป็นพลังผลักดันสําคัญในระดับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก 

๕. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อเสนอแนะ
ต่อมหาวิทยาลัยกรณีการขออนุมัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งต่อไปน้ัน ขอให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลย้อนหลังสามปีเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ได้แก่ ๑) การตัดลดงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ๒) ส่วนงานภายในที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ๓) การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เน่ืองจากบางรายการมียอดการใช้
งบประมาณที่ค่อนข้างสูง เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาต่อไป 
  



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๖. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ดัง น้ี ๑ )  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรรายงานความก้าวหน้าเ ก่ียวกับข่าวการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไปทุกครั้งเพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ได้รับทราบ ๒) มหาวิทยาลัยควรรายงานข้อมูลภาพรวมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้ 
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ เช่น การบริหารนักศึกษา การบริหารงบประมาณและการเงิน เป็นต้น  
๓) มหาวิทยาลัยควรคิดหาแนวทางหรือวิธีการในการปรับวัฒนธรรมของนักศึกษาโดยเฉพาะวัฒนธรรม 
การสวมใส่กระโปรงนักศึกษาที่สั้นเกินไป ทั้งน้ี ต้องให้เกิดกิจกรรมที่มีแรงผลักดันจากกลุ่มนักศึกษาเอง จากน้ัน
ค่อยขยายการสร้างเครือข่ายออกเป็นวงกว้างโดยมหาวิทยาลัยอาจให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสอดรับกับ
กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้จะเป็นที่ช่ืนชมจากสังคมต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
 
 ๖.๖ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


